



แนวทางการจัดบริการสำหรับหน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านเภสัชกรรม (ร้านยา)
ปีงบประมาณ 2566



ร้านยาของฉัน
ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ



ร้านยาคุณภาพของฉัน
ให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย



ร้านยาชุมชนอบอุ่น
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กรอบการดำเนินงานของหน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านเภสัชกรรม (ร้านยา) ปีงบประมาณ 2566

รายการบริการ	1. ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการที่จ่ายตามรายการบริการ (Fee schedule)	2. ค่าบริการเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ (Common illness)	ค่าบริการด้านยาและเวชภัณฑ์สำหรับการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการร่วมกับร้านยา (ร้านยาโมเดล 1 2 3)
วัตถุประสงค์	เพิ่มช่องทางและความสะดวกในการเข้ารับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประชาชนไทยกลุ่มวัยทำงาน	เพิ่มการเข้าถึงบริการสำหรับประชาชนที่มีความเจ็บป่วยเล็กน้อยและเป็นโรคที่พบได้บ่อยในร้านยา	เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน และลดความแออัดของโรงพยาบาล
ขอบเขตบริการ/กิจกรรมบริการ	<ol style="list-style-type: none"> 1) บริการยาเม็ดคุมกำเนิดและบริการให้คำปรึกษา 2) บริการยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินและบริการให้คำปรึกษา 3) บริการจ่ายยาลูกอมยามัยและบริการให้คำปรึกษา 4) บริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต 5) บริการตรวจปัสสาวะทดสอบการตั้งครรภ์หรือบริการชุดทดสอบการตั้งครรภ์ด้วยตัวเอง 6) บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิก 	ขอบเขตการให้บริการตามกลุ่มโรค หรือกลุ่มอาการ และมีรหัสโรค (ICD-10) ตามข้อบ่งชี้ที่เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานการให้บริการเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ โดยสภาเภสัชกรรม	บริการด้านยาและเวชภัณฑ์ครอบคลุมผู้ป่วย 5 กลุ่มโรค ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) โรคเบาหวาน 2) โรคความดันโลหิตสูง 3) โรคหอบหืด 4) โรคจิตเวช 5) โรคเรื้อรังอื่นที่ไม่มีความซับซ้อนในการดูแล
กลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนไทยทุกสิทธิ์ อายุ 15-59 ปี	ประชาชนไทยสิทธิ์ UC	ประชาชนไทยสิทธิ์ UC
คุณสมบัติหน่วยบริการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ร้านยาที่ผ่านการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านเภสัชกรรม ▪ ร้านยา GPP ผ่านการอบรมจากสภาเภสัชกรรม 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ร้านยาที่ผ่านการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านเภสัชกรรม ▪ เป็นร้านยาคุณภาพผ่านการรับรองโดยสภาเภสัชกรรม และผ่านการอบรม 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบ UC ▪ ร้านยาที่ผ่านการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านเภสัชกรรม
การบันทึกโปรแกรม	KTB	AMED	E-prescription